

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (“Công ty Vimedimex”) xin được gửi tới Quý Cơ quan thông tấn báo chí lời chào trân trọng!

Thời gian gần đây trên mạng internet, xuất hiện các nhóm giả mạo Công ty Vimedimex tổ chức tuyển dụng trên các fanpage, diễn đàn, lập website giả mạo tại các địa chỉ: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551823265863> và <https://vimedimexgroup.com/>.

Nhận thấy những thông tin này có nội dung hoàn toàn không đúng sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Công ty Vimedimex. Bằng văn bản này, Công ty Vimedimex xin được thông cáo báo chí cụ thể như sau:

1. Tư cách của Công ty Vimedimex

Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (“Công ty Vimedimex”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 0103708436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 13/4/2009, thay đổi lần thứ 22 ngày 23/3/2023; địa chỉ tại Tầng 1, nhà CT3 Khu nhà ở, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty Vimedimex phát triển chuỗi dự án mang thương hiệu, nhãn hiệu Vimefulland trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, Công ty Vimedimex phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPHARMA cung cấp các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên Cevpharma.com.vn. Đây là cơ hội cho những khách hàng mua là Nhà thuốc Bệnh viện, Bệnh viện tư nhân, Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân trên lãnh thổ Việt Nam nâng cao lợi thế cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận do cắt giảm chi phí qua các khâu trung gian của thị trường dược phẩm đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Vì vậy Công ty Vimedimex khẳng định mọi thông tin về Công ty Vimedimex chỉ được phát đi từ website của Công ty Vimedimex tại địa chỉ: <https://vietpharm.com.vn/> và <https://cevpharma.com.vn/>, các thông tin từ các nguồn khác đều là không chính xác và thể hiện nội dung vi phạm pháp luật.

2. Về quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vimedimex

Các nhóm giả mạo Công ty Vimedimex đưa ra các thông tin không chính xác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Công ty Vimedimex.

Là chủ thể tuyệt đối thượng tôn pháp luật, luôn quán triệt toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên nghiêm túc tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, Công ty Vimedimex luôn quán triệt



các hoạt động tại Công ty theo quy định của pháp luật, thiện chí, hợp tác với khách hàng, đối tác và các chủ thể liên quan. Tuy nhiên, Công ty Vimedimex cũng kiên quyết không chấp nhận và dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Công ty và sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Công ty Vimedimex.

Công ty Vimedimex kính trình báo sự việc và kính mong Quý Cơ quan thông tấn báo chí với chức trách của mình có các hoạt động, biện pháp theo quy định và thẩm quyền để xử lý thích đáng, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vimedimex và các chủ thể tuân thủ pháp luật trong xã hội.

Đồng thời, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các khách hàng, người tiêu dùng và các chủ thể khác, tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, Công ty Vimedimex kính mong Quý cơ quan thông tấn báo chí thông tin toàn bộ nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỒNG KHÊ

